

TIỀN HẢI

Gỡ khó phát triển Đảng ở vùng giáo

KỶ 2: KHÓ KHĂN TRONG TẠO NGUỒN

Công tác phát triển đảng viên là người Công giáo ở huyện Tiền Hải là việc làm hết sức quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tăng sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, củng cố niềm tin của đồng bào Công giáo với Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên là người Công giáo vẫn còn khiêm tốn, bởi nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan.



Bà con lương - giáo ở Tiền Hải tham gia xây dựng giao thông thủy lợi nội đồng.

Thanh mà một số địa phương như Nam Hưng, Nam Thịnh, Đông Cơ... đều khó khăn trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên là người Công giáo. Công tác phát triển đảng viên là người Công giáo ở các địa phương trong huyện Tiền Hải thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: phát triển đảng viên ở những vùng có đạo chưa được đồng đều, số lượng đảng viên là người Công giáo chiếm tỷ lệ còn thấp; một số chi bộ còn thiếu hụt lực lượng đảng viên kể cận. Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận đồng bào có đạo hiểu biết về chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước còn hạn chế, còn bản khoăn khi đứng vào hàng ngũ của Đảng sẽ hạn chế hoạt động của tín đồ theo giáo luật. Lực lượng lao động trẻ tại các địa phương đi làm ăn xa ngày một tăng. Một số cấp ủy chưa thật sự tích cực, chủ động trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, số lượng kết nạp đảng viên còn ít. Các đoàn thể cơ sở chưa sâu sát, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp những đoàn viên, hội viên ưu tú... Do đó, một số hạn chế nguyên nhân khách quan và chủ quan trên trong phát triển Đảng là người Công giáo đang là rào cản lớn, ảnh hưởng đến nguồn phát triển đảng viên trên địa bàn huyện Tiền Hải cần được khắc phục trong thời gian tới.

Huyện Tiền Hải hiện có 2 tôn giáo chính là Phật giáo, Công giáo và 1 điểm nhóm Tin lành. Trong đó, đồng bào Công giáo có ở 25 xã với 76 xứ, họ đạo, trên 8.200 hộ, 44.000 nhân khẩu, chiếm 18,5% dân số của huyện và trên 1/3 đồng bào Công giáo toàn tỉnh. Hiện nay, Tiền Hải có 153 đảng viên là người Công giáo, chiếm 1,5% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Những năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển Đảng viên là người Công giáo tại các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Qua tìm hiểu

thực tế tại xã Nam Thanh là địa phương có đồng bào theo đạo chiếm tỷ lệ 72%, Đảng bộ xã hiện có 9 chi bộ với 190 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên là người Công giáo (chiếm 3,7%). Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Nam Thanh đã kết nạp 26 đảng viên mới, trong đó có 3 đảng viên là người có đạo. Hiện nay, việc phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên là người có đạo nói riêng tại địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế. Nguyên nhân là do tác động của nền kinh tế thị trường, đời sống của một số bộ phận người dân còn gặp khó khăn nên nhiều đoàn viên, hội

viên, thanh niên là người có đạo đi làm kinh tế xa nhà, thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Bên cạnh đó, vai trò của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong việc vận động, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là người có đạo vào Đảng vẫn còn nhiều hạn chế. Mặt khác, nhận thức của một bộ phận lớn đoàn viên, thanh niên, hội viên người Công giáo trong các đoàn thể còn hạn chế, không thường xuyên tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương. Do đó, việc tìm, phát hiện và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ có Nam

Ông Nguyễn Văn Chính, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải



18,5% dân số Tiền Hải là người Công giáo. Nhiều năm qua, khó khăn chính đối với công tác phát triển Đảng trong đồng bào Công giáo của huyện Tiền Hải là do một bộ phận quần chúng trong độ tuổi đoàn sau khi học xong trung học phổ thông thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đã tham gia sinh hoạt tại trường và một số lại đi lao động xuất khẩu hoặc lao động tự do xa nơi cư trú. Trong số có mặt thường xuyên ở địa phương những người đủ điều kiện thì đa số đã kết nạp Đảng, số còn lại có thể là hạn chế về sức khỏe hoặc năng lực công tác. Hiện nay, Tiền Hải phát triển đảng viên nói chung cũng như phát triển đảng viên là người Công giáo theo phương châm coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm chặt chẽ về điều kiện, tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục, quy định của Đảng trong phát triển đảng viên là người theo tôn giáo.

Ông Nguyễn Hữu Huỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Văn Trường, huyện Tiền Hải



Nguyên nhân của việc phát triển đảng viên là người có đạo tại Văn Trường gặp nhiều khó khăn là do sự phối hợp của các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động còn nhiều hạn chế. Tư tưởng tôn giáo trong một bộ phận nhân dân còn rất nặng nề, chủ yếu quan tâm đến cộng tác giáo hội, không quan tâm đến công tác xã hội, dẫn đến tuyên truyền gặp nhiều khó khăn, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác phát triển đảng viên là người có đạo. Hoạt động tổ chức đoàn thanh niên còn hạn chế vì hầu hết số thanh niên trong độ tuổi sinh hoạt đều đi làm ăn xa, khó khăn trong công tác tập hợp, giáo dục, phát hiện nhân tố tích cực, tạo nguồn phát triển Đảng.

Ông Trần Minh Tự, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải



Xã Nam Hưng hiện có 5.485 khẩu, trong đó có trên 600 khẩu (chiếm 17%) theo đạo Công giáo. Đến nay, Đảng bộ có 246 đảng viên, sinh hoạt ở 6 chi bộ, tuy nhiên chưa có đảng viên là người Công giáo. Nguyên nhân do số đông quần chúng trong độ tuổi phát triển Đảng sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng thường ở lại các nơi khác làm việc, số còn lại không bảo đảm về trình độ học vấn hoặc thường xuyên đi làm ăn xa. Một bộ phận quần chúng là người có đạo có động cơ phấn đấu nhưng không được liên tục, bền bỉ, thậm chí có người đã được lựa chọn, giúp đỡ, bồi dưỡng nhưng đến bước làm thủ tục thì họ lại không làm. Hiện nay, chúng tôi đang động viên, giúp đỡ, hoàn thiện thủ tục để kết nạp Đảng cho 1 đối tượng người có đạo là kế toán của HTX SXKD DVNN.

(còn nữa)
NHÓM PHỎNG VIÊN

Hiệu quả thiết thực

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã triển khai một cách sâu rộng, tổ chức nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực.



Mô hình trồng cây dược liệu của hội viên nông dân xã Đông Động (Đông Hưng) cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Ông Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp hội nông dân trong tỉnh thực hiện lồng ghép với các phong trào của hội, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong cán bộ, hội viên; đưa nội dung đăng ký, kết quả thực hiện việc làm theo Bác của cá nhân, tập thể thành một tiêu chí xếp loại thi đua, khen thưởng cuối năm. Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tổ chức được 1.180 hội nghị học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hơn 133.000 cán bộ, hội viên tham gia; tổ chức 8.505 buổi tuyên truyền cho 778.071 lượt cán bộ, hội viên học các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong việc học tập và làm theo Bác.



Mô hình trồng cây cảnh của nông dân Hoàng Văn Thiểu, xã Bách Thuận (Vũ Thư) cho thu nhập hơn 250 triệu đồng/năm.

trí hoạt động của các trang trại, gia trại trên địa bàn huyện, Hội Nông dân huyện đã thành lập 9 mô hình tổ hợp tác về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất lúa giống chất lượng cao và trồng cây cảnh. Huyện cũng duy trì các lạc bộ các chủ trang trại chăn nuôi, thủy sản với 135 thành viên tham gia hoạt động hiệu quả. Hàng năm, tỷ lệ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn huyện đạt trên 75%.

Ông Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết thêm: Không chỉ nhiều cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác mà nhiều tổ chức hội cơ sở cũng có các hoạt động ý nghĩa, thiết thực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác. Từ năm 2016 đến nay, Hội Nông dân tỉnh phối hợp xây dựng 19 nhà tình thương, 100% chi hội dân ký giúp đỡ 1.037 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ khó khăn về tiền vốn, giống cây, giống con để phát triển sản xuất. Trong dịp tết Nguyên đán và ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cấp hội tổ chức thăm hỏi và tặng hơn 2.400 suất quà cho

các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Không chỉ gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, hội viên nông dân còn tích cực tham gia các tổ tự quản an toàn giao thông, an ninh trật tự với 78 mô hình hoạt động thường xuyên trên địa bàn 45 xã, thị trấn. Cán bộ, hội viên nông dân đã tham gia 1.334 giải hòa giải ở cơ sở, phối hợp giải quyết 714 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân, tham gia giải quyết 35 đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên nông dân gửi đến hội, góp phần hạn chế khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân học tập, nghiên cứu để hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo hội nông dân các cấp chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, hội viên góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

ĐẠT QUẢN

HƯNG HÀ

Nhiều giải pháp phát triển du lịch

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua huyện Hưng Hà luôn quan tâm thực hiện nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.

Là vùng đất cổ địa linh nhân kiệt, Hưng Hà là nơi sinh ra và nuôi dưỡng bao danh nhân tuấn kiệt, góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước. Đây còn là nơi sinh ra nhiều người con ưu tú như nhà bác học Lê Quý Đôn, kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm... Hưng Hà còn được biết đến là quê hương của nhiều nghệ thủ công truyền thống, điển hình là làng dệt vải Phương La, xã Thái Phương; làng dệt chiếu Hới, xã Tân Lễ; làng sản xuất đồ mộc mỹ nghệ Riệp, xã Tân Hòa... Theo ông Nguyễn Công Khanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Hiện nay, toàn huyện có 667 di tích lịch sử văn hóa, trong đó đến Trần Thái Bình được công nhận là di tích quốc

gia đặc biệt, 25 di tích được công nhận là di tích quốc gia và 87 di tích cấp tỉnh. Bên cạnh hệ thống di sản văn hóa vật thể, Hưng Hà còn tự hào với những di sản văn hóa phi vật thể. Toàn huyện hiện có 175 lễ hội các loại, trong đó 2 lễ hội được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đó là lễ hội đền Trần Thái Bình và lễ hội Tiên La.

Để phát triển du lịch địa phương, thời gian qua huyện Hưng Hà đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có sự đầu tư ngày càng tích cực, tạo tiền đề quan trọng để phát triển các hoạt động du lịch trên địa bàn. Bên cạnh việc ban hành đề án về du lịch, huyện Hưng Hà đã ban hành nhiều đề án, nghị quyết

về văn hóa liên quan đến du lịch. Chú trọng việc khôi phục và bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là việc trùng tu, tôn tạo các công trình kiến trúc cổ. Khôi phục và tổ chức tốt các lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa địa phương. Đồng thời, luôn quan tâm xây dựng nếp sống văn minh, tác phong ứng xử, giao tiếp văn hóa trong cộng đồng. Cũng theo ông Khanh, các di tích trên địa bàn huyện đã từng bước được đầu tư xây dựng, trùng tu tôn tạo ngày càng khang trang nhưng vẫn bảo đảm yếu tố gốc, đáp ứng nhu cầu tham quan, dâng hương của du khách. Nguyên yếu tố trên chính là điều kiện, tiêu chuẩn cho sự phát triển du

lịch, nhất là du lịch văn hóa và văn hóa tâm linh.

Ông Lê Văn Dũng, xã Tiến Đức (Hưng Hà) chia sẻ: Các di sản văn hóa đã đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần của cộng đồng dân cư địa phương, nhiều di sản được du khách trong và ngoài nước biết đến như lễ hội đền Trần Thái Bình; lễ hội Tiên La, xã Đoàn Hùng... Anh Vương Quốc Hùng, du khách đến từ huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết: Năm nào gia đình tôi cũng về với Hưng Hà để không chỉ được hòa mình với những lễ hội đặc sắc mà còn qua đó giáo dục con trẻ tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước. Tôi thấy những năm gần đây du lịch ở Hưng Hà đã có những đổi thay tích cực, thu hút đông đảo du khách, làm cho hoạt động du lịch ngày càng rõ nét và mang lại hiệu quả cao.

Phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng của địa phương là vấn đề luôn được huyện Hưng Hà quan tâm, chú trọng. Theo ông Nguyễn Công Khanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Để phát triển du lịch tại địa phương

cần có sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và nhân dân địa phương. Do vậy, huyện cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về vị trí, vai trò của du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh

môi trường. Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng nếp sống văn hóa mới nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách thập phương. Xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể cho việc phát triển du lịch, đồng thời kết hợp giữa du lịch tâm linh và du lịch sinh thái. Tiếp tục duy động mọi nguồn lực, tập trung ưu tiên đầu tư cho

các di tích trọng điểm. Từng bước thực hiện quy hoạch các khu di tích đã được phê duyệt và tăng cường công tác bảo vệ di sản. Tạo điều kiện cho việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ làm công tác du lịch nhằm đẩy mạnh và phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

MAI THƯ



Lễ rước nước tại lễ hội đền Trần Thái Bình.